



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง โทร. ๐ ๒๕๖๒ ๐๖๐๐-๑๕ ต่อ ๓๔๑๔  
ที่ กษ ๐๕๐๒.๒/ ๑๖๒๕ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดกรอบตำแหน่งที่เริ่มต้น  
จากระดับปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ เลขาธิการกรม  
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการและประสาน  
งานวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
ผู้อำนวยการกองนิติการ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมิน  
ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ สำหรับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด  
กรอบตำแหน่งที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว ซึ่งสำรวจจากผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วน  
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๓๔๔ อัตรากำลัง ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมประมง ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ

ในการนี้ ขอให้ผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนตามบัญชีที่แนบ และมีความประสงค์ขอรับการคัดเลือก  
บุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก  
จำนวน ๒ ชุด ให้กองการเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากบุคคลใดเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ไม่ปรากฏ  
รายชื่ออยู่ในบัญชีดังกล่าว สามารถแจ้งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งข้าราชการในสังกัดดำเนินการต่อไป

(นายภวัตร คันธมธรรพจน์)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเข้ารับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ภายใต้กรอบที่ ก.พ. กำหนด

ซึ่งผู้ครองตำแหน่งมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

ลำดับที่	เลขที่ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่งปัจจุบัน	ระดับตำแหน่งที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๑	๓๑	ราชการบริหารส่วนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางอัญชลี ตันติกุล สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ งานช่วยนักบริหาร	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒	๕๖	นายธานี โรจนประดิษฐ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓	๖๓	น.ส.อรทัย โรจน์เรืองนนท์	นักประชาสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๔	๖๒	น.ส.พรรณวิภา ชินวิทย์	นักประชาสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๕	๘๙	กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง น.ส.สำรวย รอดประชา	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๖	๑๖๕	กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งแปรรูปสัตว์น้ำ น.ส.นิศานาด ตันชัยย์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๗	๑๖๖	น.ส.รุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี</b>				
๘	๓๖๑	น.ส.ลินดา แซ่ลก	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๙	๑๖๘	น.ส.สุภมาศ ไข่คำ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มพัฒนามาตรฐานสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ</b>				
๑๐	๑๗๐	นางภัศราภา แก้วเนิน	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๑	๑๗๖	น.ส.อัญชิตรา มะณีวงศ์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มตรวจสอบและรับรองคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ</b>				
๑๒	๑๗๒	น.ส.สุพินดา จงสืบสุข	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์</b>				
๑๓	๑๗๗	นางเรณูภา นิธิบุญยบดี	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สมุทรสาคร</b>				
๑๔	๑๘๐	นายวิกรม นัส เอื้อวิฑูทิต	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๕	๑๘๑	น.ส.รัตติยา พรหมขำ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๖	๑๘๒	น.ส.สุรินทร์พร ยิ้มกัน	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๑๗	๖๑๑	น.ส.พันธุ์ศุภา เดชารักษ์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๘	๖๗๕	นางอรวรรณ หลายประดิษฐ์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๙	๑๑๖๙	น.ส.พจณี แสงทอง	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๐	๑๖๔๔	นางศิริเนตร ขุนทอง	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สุราษฎร์ธานี</b>				
๒๑	๑๘๙	นายสันติสุข ไทยपाल	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๒	๑๙๐	นางประทุมวัลย์ เจริญพร	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๓	๑๙๑	น.ส.วงศ์ทิพา โรจนประภพ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๔	๑๙๒	นางธีรยา สรรพพงษ์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๕	๗๑๑	นายธนากร เพิ่มพูลสมบัติ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด	
		<b>ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สงขลา</b>					
๒๖	๑๙๘	นางเบญจวรรณ รักษ์ทอง	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	
๒๗	๑๙๙	น.ส.เสาวลักษณ์ ชูแดง	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	
๒๘	๗๓๔	นายชญาสิน บุญดำ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	
		<b>กองประมงต่างประเทศ</b>					
		<b>กลุ่มวิเทศสัมพันธ์</b>					
๒๙	๒๑๖	น.ส.สุจิตรา มาเวช	นักวิเทศสัมพันธ์	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ	
		<b>กลุ่มบริหารการทำการประมงและเศรษฐกิจน่านน้ำ</b>					
๓๐	๒๒๐	น.ส.เสาวมล ภูติกา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	
		<b>กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ</b>					
๓๑	๒๒๕	นางลักขณา บุญสงศรีกุล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	
		<b>กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ</b>					
๓๒	๒๒๙	น.ส.ณัฐริยา เกียรติไพบูลย์	เศรษฐกร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ	
๓๓	๒๓๑	น.ส.จริยา จิวาภิบาลธนากิจ	เศรษฐกร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ	
		<b>กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ</b>					
		<b>กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเก็บรักษาสัตว์น้ำ</b>					
๓๔	๒๗๓	นางสุภาพร สิริมานุยุตต์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	
๓๕	๒๗๔	น.ส.วลัย คลี่ฉายา	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	
๓๖	๒๗๕	นางรัชดา อธิพิงษ์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	
		<b>กลุ่มวิจัยและพัฒนาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ</b>					
๓๗	๒๘๔	น.ส.ระพีพรรณ สายแวว	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	
๓๘	๒๘๕	น.ส.จณิสตา ภัทรวิวัฒน์	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ	

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๓๙	๒๘๘	กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ น.ส.นลินรัตน์ จิระเดชประไพ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๔๐	๒๙๐	นายปวเรศวรรค์ อินทุเศรษฐ์ กลุ่มวิศวะอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ	นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๔๑	๒๙๒	นายสยาม เสริมทรัพย์ ศูนย์สารสนเทศ	วิศวกรเครื่องกล	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๔๒	๓๑๑	นางกมลลักษณ์ ไตรจรัสพงษ์ กลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๔๓	๓๑๘	นางศิริวรรณ เพ็องเพียร กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง	นักวิชาการสถิติ	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๔๔	๓๓๙	น.ส.ปัทมาพร พงษ์เจริญ กลุ่มภูมิสารสนเทศประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๔๕	๓๑๕	น.ส.สุรางค์ ทิพย์ไธธิน สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๔๖	๓๕๑	นางศรีจรรยา เข้มกลัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๔๗	๓๗๘	นายฤทธิกร ศรีแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๔๘	๓๗๕	นายสุชาติ จุลอดุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำชุมพร	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๔๙	๓๗๖	น.ส.เมตตา ทิพย์บรรพต	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๕๐	๓๘๑	น.ส.ศรีประภา บุตรตามา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๕๑	๓๘๒	นางวรรณเพ็ญ เกตุกล้า	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>สำนักบริหารจัดการด้านการประมง</b> <b>ส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการประมง</b> <b>กลุ่มงานสงวนคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำและอนุสัญญา</b>				
๕๒	๓๙๙	นางวิกานดา พ่วงเจริญ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต</b> <b>กลุ่มงานบริการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ</b>				
๕๓	๔๐๖	นางยุพดี ทองมี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>ด้านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</b>				
๕๔	๖๗๙	น.ส.ปณณมาส ศิริพิพัฒน์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>ด้านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพ</b>				
๕๕	๘๖๓	นายประวิทย์ ขำรัมย์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ด้านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่</b>				
๕๖	๔๐๙	นายภูริรัช วัชรสินธุ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>ด้านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย</b>				
๕๗	๘๘๒	นายสันติชัย แก้วสีนวล	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>ด้านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครราชสีมา</b>				
๕๘	๑๐๙๖	นายพิเชฐพงศ์ สุวรรณวงศ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>ด้านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล</b>				
๕๙	๘๓๘	นายศรารุช คชนทองสุวรรณ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๖๐	๑๐๘๘	ด้านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร นายอมรวิทย์ อ่อนจันทร์อม กลุ่มนิติการ ฝ่ายคดีและละเมิด	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๖๑	๔๒๕	น.ส.พรทิพย์ ทักหนา	นิติกร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๖๒	๕๙๒	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง น.ส.ศศิณา โตเชื้อ ส่วนเผยแพร่การประมง ฝ่ายเผยแพร่	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๖๓	๖๐๘	นางนฤชยา ไกรเนตร	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๖๔	๖๐๙	น.ส.ปรียาภรณ์ เขวงชินวงศ์	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๖๕	๖๑๐	น.ส.นทีชา วิชัยดิษฐ์ ส่วนประมงกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักวิชาการเผยแพร่	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๖๖	๖๒๒	นางภาวณี พิมพ์ ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๒	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๖๗	๖๓๖	น.ส.แสงเสริม แก้วดี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๖๘	๖๓๗	นายนราธิป เพ็ญจริง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		ส่วนโครงการพิเศษและบรรเทาปัญหาผู้ประสบภัย				
		กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมพิเศษ				
๖๙	๕๘๖	น.ส.นิตยา วุฒิเจริญมงคล	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๗๐	๕๘๘	นางสุพิชชา เหมทานนท์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๗๑	๕๘๙	นายประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง				
		กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
๗๒	๖๕๔	นายณัฐรัฐ สานุจิตร	นักทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		ส่วนเศรษฐกิจการประมง				
		กลุ่มงานวิเคราะห์เศรษฐกิจการประมงสัตว์น้ำทะเลและชายฝั่ง				
๗๓	๗๑๗	น.ส.อนัญญา พัชรโพธิวัฒน์	เศรษฐกร	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง				
		กลุ่มวิชาการ				
๗๔	๗๓๙	น.ส.เนตรดาว วิเศษโส	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง				
		กลุ่มงานวิจัยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง				
๗๕	๗๔๕	นายอัครา ไชยมงคล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๗๖	๗๔๖	นางลักขณา ละอองศิริวงศ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		กลุ่มงานวิจัยการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง				
๗๗	๗๕๐	นางกฤษณา องอาจ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๗๘	๗๕๑	น.ส.วสิรัตน์ มุสิกะสังข์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ



ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๗๙	๗๕๕	กลุ่มงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นายภรณ์ญู ถมพลกรัง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๘๐	๗๕๗	นางประมัยพร ทองคนารักษ์ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง กลุ่มงานวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๘๑	๗๖๓	น.ส.อรอนงค์ คงทวี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๘๒	๗๖๔	น.ส.เพ็ญศรี บุญตามช่วย	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๘๓	๗๖๘	กลุ่มงานวิจัยและควบคุมโรคสัตว์น้ำชายฝั่ง นายชัชวาล อินทรมนตรี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๘๔	๗๗๐	กลุ่มงานวิจัยภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้ำชายฝั่ง นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๘๕	๗๘๔	สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น้ำชายฝั่ง นางชัชวาลิ ชัยศรี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๘๖	๗๙๓	สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาาระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล น.ส.โพรยรัตน์ เชาวเจริญพงศ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๘๗	๘๐๔	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กลุ่มวิชาการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง น.ส.เพ็ญแข คุณวรงค์เดช	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>				
		<b>ฝ่ายบริการวิชาการ</b>				
๘๘	๘๑๖	นายประพัทธ์พงศ์ เพชรรัตน์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ</b>				
๘๙	๘๒๐	นายไมตรี กำเนิดมณี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๙๐	๙๓๐	นางวราภรณ์ หนูดี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม</b>				
๙๑	๗๙๙	นางภรพรพรรณ ฉัตรภูมิ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๙๒	๑๐๐๕	นายจรูญ มีรักษา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี</b>				
๙๓	๘๒๗	นายสุรชาติ ฉวีภักดิ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๙๔	๘๒๙	นางธิดาพร ฉวีภักดิ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง</b>				
๙๕	๘๔๓	นางสมพิศ แยมเกษม	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๙๖	๘๔๗	นางปริญญา สุทธินนท์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งฉะเชิงเทรา</b>				
๙๗	๘๕๙	นายวัลลภ ทิมดี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร</b>				
๙๘	๘๖๙	นางชมพูนุท หลักดี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๙๙	๘๗๔	น.ส.จิตติมา ทองศรีพงษ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๐๐	๒๘๘๓	นางเบ็ญยะมาศ บุญอบรม	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์</b>						
๑๐๑	๘๘๙	นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๐๒	๘๙๑	นายศุภกานต์ ชัยโชติธราพันธ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๐๓	๘๙๒	น.ส.สุนิตา เลี่ยมใหม่	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๐๔	๘๙๓	นายมนตรี บัวบาล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งชุมพร</b>						
๑๐๕	๘๘๘	น.ส.รินปวีร์ เกตุมณี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๐๖	๘๙๔	ว่าที่ ร.ต.สมนึก พรหมศรี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี</b>						
๑๐๗	๙๐๖	นางอาภรณ์ เทพพานิช	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๐๘	๙๐๘	น.ส.นภารัตน์ ประไพวงศ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๐๙	๙๑๐	นางสิริวรรณ หนูแข่ง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช</b>						
๑๑๐	๙๑๙	นางพรรรัตน์ สุขประเสริฐ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๑๑	๙๒๐	นายนรินทร์ สงสีจันทร์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๑๒	๙๒๒	นางเบญญาภา ชนะภัย	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๑๓	๙๒๓	นางปิยาลัย เหมทานนท์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา</b>						
๑๑๔	๙๓๒	นางปราณี อ่อนแก้ว	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๑๕	๙๓๓	นายศราวุธ สังข์แก้ว	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๑๖	๙๓๔	นางจุลีสรัตน์ พรหมสุด	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส</b>						
๑๑๗	๙๔๔	น.ส.นภสินธุ์ รัตนสมบูรณ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๑๘	๙๔๕	นายชุลกีพลี ลติพิบุตรา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๑๙	๙๔๗	นายครรชิต เขียวเล่ง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งปัตตานี</b>						
๑๒๐	๙๔๒	นายทศพล พลรัตน์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๒๑	๙๔๖	นายสมาน กุจิ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสตูล</b>						
๑๒๒	๙๖๒	นางณัฐดี เปี้ยขาว	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๒๓	๙๖๓	นางวาลูกา กฤตรัชตนันต์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๒๔	๙๖๔	นายธวัชชัย ทองน้อย	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๒๕	๙๖๕	นางพัชรา แมะเร้าะ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตรัง</b>						
๑๒๖	๘๖๘	น.ส.อนิศา สงนุ้ย	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๒๗	๘๗๐	นายเรวัตร์ เปรมปิยะวัฒน์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๒๘	๙๖๖	นางกาญจนา เตี้ยวซี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่</b>						
๑๒๙	๘๕๑	น.ส.วรรณเพ็ญ คำมี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๓๐	๙๘๖	นายอาคม สิงหนุญ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๓๑	๙๘๘	นายสามารถ เดชสถิตย์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระนอง</b>				
๑๓๒	๙๒๑	นายโชติ เขียนด้วง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๓๓	๒๘๘๔	นายยุทธนา อีร์สคาน	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>				
๑๓๔	๙๐๙	นายไชยพร รุ่งสวัสดิกุล	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๓๕	๙๔๓	นายมิชัย แก้วศรีทอง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๓๖	๙๘๔	นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา</b>				
๑๓๗	๑๐๐๔	นางกัลยาณี ทีปะपाल	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต</b>				
๑๓๘	๑๗๔๓	นายวิทยา รัตนะ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล</b>				
		<b>กลุ่มวิชาการ</b>				
๑๓๙	๑๐๓๖	นายประสิทธิ์ คงพรปรารธนา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๔๐	๑๐๓๗	น.ส.จิตาภา ตะเวทีกุล	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล</b>				
		<b>กลุ่มงานตรวจสอบคุณภาพแหล่งประมงทะเล</b>				
๑๔๑	๑๐๔๕	น.ส.ศุภวรรณ ขาวสีจาน	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)</b>						
<b>กลุ่มงานสำรวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง</b>						
๑๔๒	๑๐๕๕	นายวิวัฒน์ บัญยัง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๔๓	๑๐๕๖	นายคณิต เชื้อพันธุ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๔๔	๑๐๕๗	น.ส.วรรณไล ภูรัมย์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๔๕	๑๐๖๐	นายโอภาส ชามะสนธิ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>กลุ่มงานชีวประวัตินัตว์ทะเล</b>						
๑๔๖	๑๐๖๕	นายจักรพัฒน์ ปิ่นพุทธศิลป์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๔๗	๑๐๖๗	นางปิยวรรณ หัสดี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>กลุ่มงานพัฒนาแหล่งประมง</b>						
๑๔๘	๑๐๗๒	น.ส.อัญญาณี แยมรุ่งเรือง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๔๙	๑๐๗๔	นายรังสิมันต์ บัวทอง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๕๐	๑๐๗๕	น.ส.วันทนา เจนกิจโกศล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)</b>						
<b>กลุ่มงานสำรวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง</b>						
๑๕๑	๑๐๘๕	นายทัศนพงษ์ กลมเกลียว	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๕๒	๑๐๘๖	นายกฤษฎา ธงศิลา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>กลุ่มงานชีวประวัตินัตว์ทะเล</b>						
๑๕๓	๑๐๙๒	นายบัณฑิต ยังพลจันทร์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>กลุ่มงานพัฒนาแหล่งประมง</b>						
๑๕๔	๑๐๙๙	นายนิพนธ์ สุธรรมา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร)</b>				
		<b>กลุ่มงานสำรวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง</b>				
๑๕๕	๑๑๑๗	นายอุดมสิน อักษรมอบ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานชีวประวัตินัตว์ทะเล</b>				
๑๕๖	๑๑๒๔	นายชุมโชค สิงหราชัย	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานพัฒนาแหล่งประมง</b>				
๑๕๗	๑๑๒๗	นายอภิรักษ์ เกื้อเฟือก	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๕๘	๑๑๒๘	นายโรจนรุตม์ รุ่งเรือง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)</b>				
		<b>กลุ่มงานสำรวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง</b>				
๑๕๙	๑๑๓๔	น.ส.ภักจุฑา เขมากรณ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๖๐	๑๑๓๕	นายขวัญชัย ปานแก้ว	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๖๑	๑๑๓๖	นายณรงค์ศักดิ์ คงชัย	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๖๒	๑๑๓๗	น.ส.สุวรรณา ทศพรพิทักษ์กุล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานชีวประวัตินัตว์ทะเล</b>				
๑๖๓	๑๑๔๒	นางนिरชา สองแก้ว	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานพัฒนาแหล่งประมง</b>				
๑๖๔	๑๑๔๘	นายหัสพงศ์ สมชนะกิจ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๖๕	๑๑๔๙	นายนพรัตน์ เรืองปฏิกรณ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๖๖	๑๑๕๐	นายวิโรจน์ คงอาษา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต)</b>				
		<b>กลุ่มงานสำรวจและวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง</b>				
๑๖๗	๑๑๖๑	นายพรอนันต์ ศิริรัตน์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๖๘	๑๑๖๓	นายชลิต สง่างาม	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๖๙	๑๑๖๕	นายมนตรี สุมนทนา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานชีวประวัตินัตว์ทะเล</b>				
๑๗๐	๑๑๗๑	น.ส.อิสราภรณ์ จิตรหลัง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๗๑	๑๑๗๒	นายธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๗๒	๑๑๗๔	น.ส.เกศแก้ว เทศอาเส็น	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๗๓	๑๑๗๕	นางอัญชลีย์ ยะโกะ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๗๔	๑๑๗๖	นางพนิดา ซาลี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานพัฒนาแหล่งประมง</b>				
๑๗๕	๑๑๘๑	นางอรสา เพชรสลัปศรี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๗๖	๑๑๘๒	นางทัศนีย์ ศุภพฤกษ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๗๗	๑๑๘๓	นายวิทยา พันธะกิจ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานพัฒนาเครื่องมือประมง</b>				
๑๗๘	๑๑๘๗	ร.ท.เฉลิมชาติ อรุณโรจน์ประไพ ร.น.	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๗๙	๑๑๘๘	น.ส.ธนกร เจริญลาภ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเลลึก</b>				
		<b>กลุ่มงานสำรวจและวิจัยทรัพยากรทะเลลึก</b>				
๑๘๐	๑๑๙๗	นายเชิดศักดิ์ ชูคง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๑๘๑	๑๑๙๘	นายภาवास โคตรหงส์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ



ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๑๘๒	๑๑๙๙	ร.อ.สุธานี สุมะนังกุล ร.น.	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๑๘๓	๑๒๐๘	นายกัมปนาท ศรีทับทิม กลุ่มงานพัฒนาเทคนิคการประมง	นายช่างกลเรือ	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๑๘๔	๑๒๑๘	นายนฤพน ดรุมาศ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๘๕	๑๒๑๙	ร.อ.พิทักษ์ ใจดี ร.น. กลุ่มงานประเมินสภาวะทรัพยากรและการประมงทะเลเล็ก	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๘๖	๑๒๓๒	นางสุมา รักแผน	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๘๗	๑๒๓๓	นายบุญฤทธิ์ เจริญสมบัติ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๘๘	๑๒๓๔	ร.ท.พิษณุ ศิริพิชญ์ตระกูล ร.น. สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กลุ่มวิชาการ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๘๙	๑๒๕๑	น.ส.อภิญา วงษ์กุหลาบ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๙๐	๑๒๕๓	น.ส.วิสาขา ปุณยกนก	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๙๑	๑๒๕๔	น.ส.อัญชลี ไคว่นฤมิตร สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กลุ่มงานวิจัยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืด	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๑๙๒	๑๒๖๑	นายประเสริฐ สิงห์สุวรรณ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๙๓	๑๒๖๒	น.ส.พัทธ์ธีรา สิทธิธนานันท์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๙๔	๑๒๖๓	นางสาวอุไรวรรณ ชำนาญเวช กลุ่มงานวิจัยการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๙๕	๑๒๖๗	นายวัฒน์ คล้ายสุพรรณ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๑๙๖	๑๒๖๘	น.ส.วรรณภา ถวิลวรรณ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>กลุ่มงานวิจัยระบบและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด</b>				
๑๙๗	๑๒๗๓	น.ส.ภิญญาพลอย ศิริวารีกุล	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๑๙๘	๑๓๓๘	นายพิเชต พลายเพชร	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด</b>				
		<b>กลุ่มงานวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด</b>				
๑๙๙	๑๒๗๙	น.ส.วารินี ปัญญาวชิร	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานวิจัยระบบการควบคุมและตรวจสอบโรคสัตว์น้ำจืด</b>				
๒๐๐	๑๒๙๐	นายจิตติวัฒนา เหล็งบำรุง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>กลุ่มงานวิจัยการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพยาและเคมีภัณฑ์</b>				
๒๐๑	๑๒๙๔	นายอมรชัย สมเจตน์เลิศเจริญ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด</b>				
		<b>กลุ่มงานวิจัยโภชนาการอาหารสัตว์น้ำจืด</b>				
๒๐๒	๑๓๐๐	นางดาราวรรณ ยุทธรงค์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๐๓	๑๓๐๑	น.ส.จุฑามาศ ชมภูนิช	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานวิจัยอาหารมีชีวิตสัตว์น้ำจืด</b>				
๒๐๔	๑๓๐๗	นางนุชนรี ทองศรี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานวิจัยมาตรฐานและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ</b>				
๒๐๕	๑๓๑๐	นางวรรณนภา รังสินธุ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๐๖	๑๓๑๒	น.ส.อุบลรัตน์ ลิ่มทิพย์สุนทร	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๐๗	๑๓๑๓	น.ส.สุพากร ชูแก้ว	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืด</b>				
		<b>กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด</b>				
๒๐๘	๑๓๒๐	นางมณฑพรพ กากแก้ว	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๐๙	๑๓๒๒	น.ส.วิภารัตน์ ทองงอก	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๑๐	๑๓๒๓	นายพิสิฐ ภูมิคง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๑๑	๑๓๒๔	น.ส.จินตนา บุญทองช่วย	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๑๒	๑๓๒๕	นายสุวิภา รัตนชำนอง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์น้ำจืด</b>				
๒๑๓	๑๓๓๓	น.ส.ณัฐนีย์ ชุมแสงหิรัญ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๑๔	๑๓๓๕	นายนคร พิลา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด</b>				
๒๑๕	๑๓๔๓	น.ส.พรพรรณ พุ่มพวง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๑๖	๑๓๔๔	น.ส.ศันสนีย์ บุศรา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๑๗	๑๓๔๕	นางนภสร จันทกานนท์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๑๘	๑๓๔๖	นางชนิกานต์ เชษฐสิงห์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานวิจัยสิ่งแวดล้อมทางการประมงน้ำจืด</b>				
๒๑๙	๑๓๕๔	น.ส.ทิพมาส ศรีสมบัติ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๒๐	๑๓๕๗	นางสิรินทิพย์ พลະເຈຣີຍ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๒๑	๑๓๕๘	น.ส.บุญทริกา ศิริ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ</b>				
		<b>กลุ่มงานวิจัยสัตว์น้ำสวยงาม</b>				
๒๒๒	๑๓๖๔	น.ส.ญานัท แสงชื่น	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๒๓	๑๓๖๕	น.ส.กฤษณา เตบสัน	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานวิจัยพรรณไม้น้ำ</b>				
๒๒๔	๑๓๖๙	นายรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรพรพ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๒๕	๑๓๗๐	น.ส.วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>กลุ่มงานวิจัยระบบและการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ</b>				
๒๒๖	๑๓๗๓	นายนนทรี ปานพรหมมินทร์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่</b>				
๒๒๗	๑๓๘๒	น.ส.อุมาภรณ์ จรดล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๒๘	๑๓๘๔	นางสุชนีย์ พรโสภิน	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแม่ฮ่องสอน</b>				
๒๒๙	๑๔๒๔	นายอนุสรณ์ แสนอาษา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา</b>				
๒๓๐	๑๓๙๗	นายสมบัติ สิงห์สี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงราย</b>				
๒๓๑	๑๓๙๙	นายเมธา คชชาติ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่</b>				
๒๓๒	๑๔๑๑	นายวีรพล เรืองศรี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๓๓	๑๔๑๔	น.ส.เบญจวรรณ เขาวรัตน์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน</b>				
๒๓๔	๑๔๑๕	นายคทาวุธ ปานบุญ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๓๕	๑๔๔๘	นางโสภิศ จตุรงค์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก</b>				
๒๓๖	๑๔๒๐	นางนัยนา ทีฆะ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๓๗	๑๔๒๑	นายจිරศักดิ์ สมทรง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๓๘	๑๔๒๒	น.ส.พรณิชา ปิตตาทะโน	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิจิตร</b>				
๒๓๙	๑๔๓๐	นายไพฑูรย์ รั้งคะภูติ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๔๐	๑๔๓๑	น.ส.อารีย์ ช้อนเข้ม	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๔๑	๑๔๓๕	น.ส.รัตนกาญจน์ ฤดีเจริญสกุล	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบูรณ์</b>				
๒๔๒	๑๔๕๕	นายนิพนธ์ จันทร์ประทัด	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๔๓	๑๔๖๔	น.ส.อรุณา เมืองหมุด	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุโขทัย</b>				
๒๔๔	๑๔๔๗	นางปริญดา รัตนแดง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์</b>				
๒๔๕	๑๔๕๖	นายสมศักดิ์ ทองกุล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๔๖	๑๔๕๗	นางพิมพ์ภา อุดมรัตน์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกำแพงเพชร</b>				
๒๔๗	๑๔๕๘	นายอัครเดช นาคประดิษฐ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี</b>						
๒๔๘	๑๔๖๘	น.ส.วีรวรรณ ชินอักษร	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๔๙	๑๔๖๙	นายพิเชนทร์ อุทศน์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๕๐	๑๔๗๐	นายวณัฐ เชิดฉั่น	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๕๑	๑๔๗๑	นายวัฒนา รั้วทอง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาท</b>						
๒๕๒	๑๔๘๐	ร.อ.พิทักษ์ ทรัพย์อุดม ร.น.	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุทัยธานี</b>						
๒๕๓	๑๔๘๓	นายประสิทธิ์ นิยมไทย	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๕๔	๑๕๔๔	นางชนิดชนก นิยมไทย	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี</b>						
๒๕๕	๑๕๐๔	นายชัยสิทธิ์ เสนา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอ่างทอง</b>						
๒๕๖	๑๔๓๔	นายภาณุเดช สุโกมล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๕๗	๑๕๐๗	นายวีร์ กิจนา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี</b>						
๒๕๘	๑๕๑๕	น.ส.มัลลิกา วรรณประภา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๕๙	๑๕๑๗	น.ส.แสงเดือน นาคสุวรรณ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๖๐	๑๕๒๐	นายวรมิตร ศิลปชัย	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสมุทรปราการ</b>						
๒๖๑	๑๕๒๑	นายอาคม เล็กน้อย	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๖๒	๑๕๔๗	นางพรชนก ชุมคง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๒๖๓	๑๕๒๗	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง นายจกกล บุญงาม	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๖๔	๑๕๓๗	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตราด นางฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๖๕	๑๕๙๕	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปราจีนบุรี นายอานนท์ สิริสุริยมลชัย	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๖๖	๑๕๔๒	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี น.ส.อ้อมเดือน มีจ้อย	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๖๗	๑๕๔๓	นายวิชระ กิตติมศักดิ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๖๘	๑๕๔๕	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรี นายนิพนธ์ อุปลารัตน์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๖๙	๑๕๐๑	นายวิวิธนนท์ บุญยัง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๗๐	๑๕๒๖	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ นายอนุรักษ์ สุขโข	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๗๑	๑๕๖๑	น.ส.โสภิต แก้วชนะ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๗๒	๑๕๖๕	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย น.ส.ผ่องใส จันทร์ศรี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๗๓	๑๕๙๒	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดหนองคาย น.ส.ทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๗๔	๑๕๗๓	นางนพมาศ เจียวตั้ง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๗๕	๑๕๗๖	นายนเรศ นาเมืองรักษ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม</b>				
๒๗๖	๑๕๘๔	น.ส.นงนุช สุวรรณเพ็ญ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์</b>				
๒๗๗	๑๗๒๑	นางณิชารินทร์ แก้วฤทธิ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุดรธานี</b>				
๒๗๘	๑๕๙๓	น.ส.พนันท์ อยู่รอง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๗๙	๑๕๙๖	น.ส.อุบลรัตน์ สุนทรรัตน์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี</b>				
๒๘๐	๑๖๑๕	นายวิชระ กว้างขวาง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอำนาจเจริญ</b>				
๒๘๑	๑๖๐๗	น.ส.รุ่งฤดี อินทโชติ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดร้อยเอ็ด</b>				
๒๘๒	๑๖๒๐	นายประหยัด ไชยลี้ก	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร</b>				
๒๘๓	๑๖๓๒	น.ส.ปวีณา ผิวขำ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมุกดาหาร</b>				
๒๘๔	๑๖๘๔	นายการุณ อุไรประสิทธิ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๘๕	๑๗๒๐	น.ส.เกศศิณีย์ แทนนิล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร</b>				
๒๘๖	๑๖๔๒	นายประมุข ฤาแก้วมา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๘๗	๑๖๔๓	นางวิระวรรณ ระยັນ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ



ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม</b>				
๒๘๘	๑๖๒๓	น.ส.อัมพพูนี นวลแสง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา</b>				
๒๘๙	๑๖๕๑	นางศศิพร หล้าสูงษ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๙๐	๑๖๕๒	นายสุขุม ปะทักษิณัง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ</b>				
๒๙๑	๑๖๕๔	นายพงศ์เทพ จันทระชิต	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๙๒	๑๖๕๕	นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๙๓	๑๖๕๖	น.ส.รัตนา อินทร์ศิริพงษ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง</b>				
๒๙๔	๑๖๖๒	นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๙๕	๑๖๖๔	นางชไมพร แก้วศรีทอง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสตูล</b>				
๒๙๖	๑๖๖๓	นายสุชาติ ไกรสุรสีห์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๙๗	๑๖๖๕	นายณัฐพงษ์ เพชรฤทธิ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี</b>				
๒๙๘	๑๖๗๖	นายประดิษฐ์ ไพฑิระจรรยา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๒๙๙	๑๖๗๗	นายหฤษฎ์ บินโต๊ะหีม	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนราธิวาส</b>				
๓๐๐	๑๖๘๓	นายสมาน ปือราเฮง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสงขลา</b>				
๓๐๑	๑๖๙๓	นางจริยา ปลัดอิม	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๓๐๒	๑๖๙๔	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา น.ส.กัลยาพร สงจันทร์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๐๓	๑๖๙๗	นายปรเมษฐ์ มุสิการุณ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี</b>						
๓๐๔	๑๗๐๔	นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๐๕	๑๗๐๕	น.ส.วัฒนา หนูนิล	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๐๖	๑๗๐๙	น.ส.สุธาทิพย์ ทิพยวงศ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครศรีธรรมราช</b>						
๓๐๗	๑๗๐๘	นายนิรันดร์ ยามา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง</b>						
๓๐๘	๑๗๑๖	นางธีรภัทร์ ตงวัฒนาการ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๐๙	๑๗๑๙	น.ส.สุภาพ สังข์ไพฑูรย์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>ราชการบริหารส่วนภูมิภาค</b>						
<b>สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่</b>						
<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>						
๓๑๐	๓๓๘	นายนรินทร์ มีวงศ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๑๑	๒๘๗๔	นางกาญจนา จ้ายเกิด	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
<b>สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี</b>						
<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>						
๓๑๒	๑๐๑๘	นายสุภัทร ศรีพันธุ์ไพบูลย์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
<b>สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร</b>						
<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>						
๓๑๓	๑๕๗๒	นายขจรพงศ์ พิเศษ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๑๔	๑๗๙๐	นายอำพล จินดาวงศ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๑๕	๒๓๘๑	น.ส.สุพิศตรา เหล็กจาน	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๑๖	๑๕๒๕	นายเจษฎา เจริญวัฒน์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๑๗	๒๘๗๕	น.ส.จิราภรณ์ บำรุงกิจ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๑๘	๓๕๘	ร.อ.วิรัตน์ อัจจงหาญ ร.น.	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๑๙	๒๘๗๗	น.ส.นาฏยา แสงกล้า	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๒๐	๑๐๔๔	น.ส.ลวไมย สวาระก	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๒๑	๒๕๑๘	นายนนท์ปวิธ ออกแดง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๒๒	๑๘๘๖	นายสุทธิโณ ลิ้มสุรัตน์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๒๓	๒๘๗๘	นางสันทนา แสนสุข	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๒๔	๒๕๓๑	นายวิทยา มะสะ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๒๕	๑๙๒๓	นายสิระพงษ์ เบญจมปริญญากุล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๒๖	๑๙๒๔	น.ส.สิริยา หนูแดง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดตรัง</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๒๗	๑๙๔๓	น.ส.อรุณี มานะกล้า	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๒๘	๒๘๗๙	น.ส.ลัทธิดา พักตร์จันทร์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดตราด</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๒๙	๑๐๖๖	นายชัชวาล วุฒิเมธี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๓๐	๑๙๕๗	น.ส.ลักขณา ลีชา	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๓๑	๑๒๒๓	นายวรวิฑูมิ ชัชวาลชัยพรรณ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๓๒	๒๖๕๔	นายสกุลศักดิ์ เสริมศรี	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		<b>สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม</b>				
		<b>กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง</b>				
๓๓๓	๑๓๐๔	นางทศพร สุจิตโตสกุล	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๓๔	๒๕๖๒	นายจิระพงศ์ ศิริวัฒน์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
		สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช				
		กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง				
๓๓๕	๒๐๔๔	นายธีรพงศ์ ไกรนรา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๓๖	๒๘๘๑	นางอัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวิ	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์				
		กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง				
๓๓๗	๑๓๘๓	นางสิริกัญจน์ สุดจิตร	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี				
		กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง				
๓๓๘	๑๔๖๒	นายอนุสรณ์ ฤทธาคณี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส				
		กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง				
๓๓๙	๗๗๖	ร.อ.ธัญญา ฉุยโรจน์ธรรม ร.น.	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๔๐	๒๘๘๒	นายประพัฒน์พงศ์ ทักษิณสัมพันธ์	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
		สำนักงานประมงจังหวัดน่าน				
		กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง				
๓๔๑	๘๗๓	นายธรรมบุญ ศรีวุฒิ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
		สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์				
		กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง				
๓๔๒	๑๐๔๖	นายธงชัย เพิ่มงาม	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๓๔๓	๑๑๐๕	สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายศิป์ชัย จันทร์เพชร	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๔๔	๒๑๕๙	สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายอนรรักษ์ กิจเพิ่มเกียรติ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๔๕	๒๑๙๑	สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายไตรรัตน์ อังคสุวรรณ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๔๖	๑๓๑๕	นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓๔๗	๒๒๒๗	สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวัลลพ คุ่มสุภา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๔๘	๑๒๗๘	สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายนาวิน มหาวงศ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๔๙	๑๕๐๖	สำนักงานประมงจังหวัดพังงา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๕๐	๑๐๗๓	สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายยงยุทธ ลิ้มพานิช	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๓๕๑	๑๒๒๙	สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายประสิทธิ์ จักรพันธ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๕๒	๑๒๓๐	สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายอิสระ สุวิทยากรณ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๕๓	๒๓๐๘	นางลัดดาวรรณ สุขเจริญ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๕๔	๑๓๗๑	นายปรเมศร์ อรุณ สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓๕๕	๑๐๙๘	นายเอกพล รัตนพันธ์ สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๕๖	๑๔๙๔	นางวิลาสินี คงเล่ง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๕๗	๒๓๔๙	น.ส.ปณิตา สีนุ้ย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓๕๘	๘๕๔	นายธีระพงษ์ อภัยภักดิ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๓๕๙	๘๔๔	สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายรักศักดิ์ สุขเกษม	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๖๐	๑๐๐๒	สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวสันต์ ตรูวรรณ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๖๑	๑๐๓๕	สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง น.ส.ศิริพร วุฑธาคง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๖๒	๓๖๔	สำนักงานประมงจังหวัดยะลา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายชัยณรงค์ ชื่นชม	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๖๓	๒๔๑๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป น.ส.วันวิสา ป้อกันทั้ง	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓๖๔	๑๐๘๔	สำนักงานประมงจังหวัดระนอง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวริทธิ์ธร จันทนะ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๖๕	๓๗๑	นายขจร อีสริยานุพงศ์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๖๖	๑๕๐๐	นางชุตินา โปธิแสง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ



ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๓๖๗	๒๔๖๕	สำนักงานประมงจังหวัดระยอง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางพรพรรณ ยังเหลือ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๖๘	๓๗๗	สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายอำนาจ จีนขาวขำ	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๖๙	๑๓๖๖	สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวิจารณ์ ทองมีเอียด	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๗๐	๘๕๖	สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสมรรถชัย ทองคำชุม	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๗๑	๑๖๖๘	สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร.ท.นพดล จันทรมณี ร.น.	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๗๒	๑๕๓๔	สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร สำนักงานประมงอำเภออากาศอำนวย นายกิตติพันธ์ จาบจินดา	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๗๓	๒๕๖๙	นายปณต กลิ่นเชิดชู	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๓๗๔	๒๕๗๘	สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายสหัส ปาณะศรี	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๗๕	๒๕๗๗	นายอุทัย องอาจ สำนักงานประมงจังหวัดสตูล กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓๗๖	๑๖๘๒	นายวัชรินทร์ รัตนชู สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๗๗	๗๙๕	นางจรีภรณ์ มีศรี สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๗๘	๑๔๔๓	น.ส.จิตติพิพย์ ดั่งเงิน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๗๙	๒๖๓๘	นายวิชา ทางชั้น	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๘๐	๒๘๘๕	นายไพโรจน์ หน่ยมี สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓๘๑	๑๕๙๗	ร.อ.นิทัศน์ ทิพย์กองลาศ ร.น. สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๘๒	๘๒๓	นายกิตติพงศ์ กลิ่นรอด	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๓๘๓	๙๖๘	สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายวิศิษฐ์ ลีละวีวัฒน์	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๘๔	๒๗๐๔	สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายประชิด ตริพลอักษร	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๘๕	๒๔๐๐	นายอนันต์ บุญอินทร์ สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓๘๖	๒๗๒๒	นายอิทธิพล ขวาไทย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๘๗	๒๓๒๕	นางสุชีลา อุบลสอาด สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓๘๘	๑๖๒๔	นายโชควัตร ภูรินทร์ณัฐภูมิ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๘๙	๑๐๖๘	น.ส.ทัศนีย์ สุนนท์ชัย สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๙๐	๑๒๒๔	นายณรงค์ เลี่ยนยงค์ สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๙๑	๙๖๐	นายเสกสรร ดวงศรี กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ

ลำดับที่	เลขที่ ตำแหน่ง	ส่วนราชการ/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง ปัจจุบัน	ระดับตำแหน่ง ที่จะคัดเลือก	กรอบระดับตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด
๓๙๒	๒๘๑๐	สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป นางวัชรา ชุมพล	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
๓๙๓	๑๓๓๖	สำนักงานประมงจังหวัดอุดรดิตถ์ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายฐาปกรณ์ ลิมบรรจง	นักวิชาการประมง	ชำนาญการ	ชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
๓๙๔	๒๘๔๒	สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป นายคมน์ ม่วงคำ	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ชำนาญการ	ปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ